



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2017

ชุมชนคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 ปีที่ 51 ฉบับที่ 2784

สมโภชพระจิตเจ้า ปี A

พระวาจา (ยน.20:19-23)

ค่าวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่ เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด" ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี

พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า "สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น" ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า "จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย"

ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

โยเซฟ สุรศิลป์ สุวดีนทร์กูร

หัวข้อ	พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับอยู่ในพระศาสนจักร โดยพระจิตของพระองค์
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าประทับอยู่ต่อไปในพระศาสนจักรโดยทางพระจิต
ท่าที	การอ่อนน้อมต่อพระจิตเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะรับฟังคำแนะนำของพระจิตเจ้า และดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์

บทอ่านที่หนึ่ง : - กจ 2:1-11

หนังสือกิจการอัครสาวกเล่าเรื่องการเสด็จมาของพระจิตเจ้า พระองค์เสด็จมาในรูปปรากฏของเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด จึงทำให้ชนทุกชาติทุกภาษารับรู้และยอมรับพระเยซูคริสตเจ้า

บทอ่านที่สอง : - 1 คร 12:3ข-7, 12-13

นักบุญเปาโลยืนยันว่า พระพรพิเศษของพระจิตเจ้ามีไว้เพื่อเสริมสร้างหมู่คณะให้รักกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน มิใช่เพื่อนำความแตกแยก เราทุกคนได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน เราจึงต้องใช้พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

พระวรสาร : - ยน 20:19-23

พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือบรรดาศิษย์ และทรงสั่งให้เขาได้รับพระจิตเจ้า “ลม” และ “พระจิตเจ้า” เป็นคำเดียวกันในภาษาฮีบรู กรีก และละติน ซึ่งหมายถึง “ชีวิต” พระองค์ประทานชีวิตใหม่แก่เราทุกคนโดยทางพระจิตเจ้า

ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2017

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อนพพร	คามิลเลียน	คุณนวรรค์ - คุณนรเสฏฐ์	คุณสุพจน์	คุณครุณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณจิรวรรณ - คุณจิราภรณ์	คุณวันทนา	คุณวารินทร์
19.00 น.	คุณพ่อวิเชียรแสง	นารีวุฒิ	คุณอุมาพร - คุณพรเลิศ	คุณจันทร์เพ็ญ	คุณพรเพ็ญ



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



พระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน

นักบุญเปาโลกล่าวว่า “หากพระจิตเจ้าไม่ทรงพอใจ ก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1 คร 12:3) ดังนั้น เมื่อเราบอกว่าเราเชื่อในพระเยซูเจ้า นั่นคือเครื่องหมายแห่งการทำงานของพระจิตเจ้าในตัวเรา พระจิตเจ้าได้ประทานพระพรหลายอย่างให้กับเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพรแห่งการทำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน “*เดชพระจิตเจ้าองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเป็นร่างกายเดียวกัน*” (1 คร 12:13) พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและผู้อื่น

พระจิตเจ้ามีบทบาทหลายอย่างในชีวิตคริสตชน: 1) ในฐานะผู้ดำรงอยู่ในตัวเรา ทรงทำให้เราเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1 คร 3:16), 2) ในฐานะผู้ทำให้เข้มแข็ง ทรงทำให้เราสามารถต่อสู้เอาชนะการประจญในการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในชีวิต, 3) ในฐานะผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ, 4) ในฐานะผู้สอนและนำทาง ทรงทำให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า, 5) ในฐานะผู้ฟังและตรัสสอน ทรงฟังคำภาวนาของเราและตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ และ 6) ในฐานะผู้ประทานพระพร ทรงประทานพระคุณต่าง ๆ และบันดาลให้เราเกิดผล

ทุกวันนี้พระจิตเจ้ายังทรงทำงานในตัวเราและพระศาสนจักร ทรงทำให้พระศาสนจักรเติบโตแผ่ขยายไปทั่วโลกและเป็นปึกแผ่นมั่นคง นี่คือผลงานของพระจิตเจ้าซึ่งถือเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ พระศาสนจักรเริ่มต้นจากศิษย์เพียงหยิบมือเดียว ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีการศึกษาอะไรมาก หากนี่คือผลงานของพระจิตเจ้า ทุกอย่างคงจบสิ้นตั้งแต่วันที่อาจารย์ของพวกเขาจากไปแล้ว แต่นี่คืองานของพระจิตเจ้าจึงไม่มีใครหยุดยั้งได้ จุดที่มีการเบียดเบียนศาสนารุนแรงอย่างกรุงโรม ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักร

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องให้พระจิตเจ้านำทางชีวิตเรา เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วตั้งแต่วันที่เรได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง: 1) เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าในตัวเรา, 2) ให้พระจิตเจ้าบันดาลความเข้มแข็งในการเอาชนะการประจญ, 3) แสวงหาความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าในความคิด วาจาและการกระทำ และ 4) ฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์และคำแนะนำที่ดีต่าง ๆ

ประการที่สอง เราต้องดำเนินชีวิตในการให้อภัย พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือบรรดาอัครสาวกและประธานอำนาจในการอภัยบาป ดังนั้น เราควรมีท่าทีแห่งการให้อภัยในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เราถูกท้าทายให้แสดงออกต่อกันด้วยความรัก ความอดทน ความใจกว้าง และความเชื่อเพื่อเผื่อแผ่ การเรียนรู้ที่จะให้อภัยเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดชีวิต เพื่อเราจะสามารถเป็นตัวแทนของพระจิตเจ้าผู้ให้อภัยบาป

ประการที่สาม เราต้องดำเนินชีวิตในพระพรของพระจิต ผู้บันดาลให้เราอ่อนน้อมด้วยไฟแห่งความรักของพระเจ้า พร้อมทั้งจะอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักร พร้อมทั้งจะสร้างสันติสุขเพื่อขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้นไป พร้อมทั้งจะนำความสุขของพระเจ้าไปสู่ผู้ยากจนและถูกทอดทิ้ง และพร้อมที่จะใช้พระพรต่าง ๆ ที่เราได้รับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนพี่น้อง

เราฉลองการถือกำเนิดของพระศาสนจักรพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ในพระกายทิพย์นี้ เราได้รับการล้างและการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลัง เราได้รับพระจิตเจ้า เหมือนดังที่บรรดาอัครสาวกได้รับในวันเพนเทกอสเต และเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก เราได้รับมอบพันธกิจให้สานต่องานของพระเยซูเจ้าในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในโลก

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า สันติสุขแท้คือการให้อภัย คืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ดังนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตในความรักต่อกัน และให้อภัยความผิดของกันและกันด้วยใจกว้าง ไม่คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกหรือดีกว่าคนอื่น เมื่อนั้นสันติสุขที่แท้จะบังเกิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อพระจิตเจ้าคือบ่อเกิดแห่งความเป็นหนึ่งเดียว เราจึงต้องสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้น โดยเริ่มจากในครอบครัวของเรา ก่อนจะขยายไปสู่สังคมรอบข้าง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวแท้จริงกับพระเจ้า อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราแต่ละคน



1. ข้าพเจ้าจะใช้พระพรต่าง ๆ ที่ได้รับจากพระจิตเจ้า เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
2. ข้าพเจ้าจะคืนดีกับพระเจ้า โดยการอภัยความผิดของกันและกัน
3. ข้าพเจ้าจะเปิดใจเพื่อฟังเสียงของพระจิตเจ้า และทำตามเสียงเรียกของพระองค์



เชื่อว่าเราจริง ก็ไม่ต้องโกรธเขา ...เพราะเรื่องมันจริง
เชื่อว่าเราไม่จริง ก็ไม่ต้องโกรธเขา ...เพราะเรื่องมันไม่จริง
...เท่านั้นก็จบ...

คุณครูที่ดีที่สุด

ที่มา... ฟรังก์เวิร์ทเมร์

คุณครูทอมป์สันโกหกนักเรียนชั้น ป.5 ของครูทั้งชั้นซะแล้ว ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสอนเลยด้วยซ้ำ คุณครูบอกว่า ครูรักเด็กเท่ากันหมดทุกคนเลย แต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้ เพราะว่ามีเด็กตัวเล็ก ๆ ทำทางซี้เกียจคนหนึ่ง ชื่อ เท็ดดี สตีลฮาร์ด ครูทอมป์สันได้จับตาดูเท็ดดีมาป็นิ่ง และสังเกตว่าเขาไม่ค่อยเล่นดี ๆ กับเด็กคนอื่นเท่าไร

เสื้อผ้าของเขาสกปรกและตัวเหม็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาด้วยแหละ และบางทีเท็ดดีก็เกรง ถึงขั้นที่ว่าครูทอมป์สันสนุกกับการตรวจงานของเท็ดดีด้วยหมึกสีแดง หากบาทไปหนา ๆ และใส่ตัว F ตัวใหญ่ ๆ ลงไปบนหน้ากระดาษ

โรงเรียนที่คุณครูทอมป์สันสอน คุณครูต้องทบทวนประวัติของเด็กแต่ละคนด้วย แต่คุณครูก็ไม่ยอมตรวจประวัติของเท็ดดี จนกระทั่งเหลือแฟ้มสุดท้าย แต่ทันใดนั้นเมื่อคุณครูตรวจแฟ้มเข้า ครูทอมป์สันก็แปลกใจใหญ่ เมื่อพบว่า ครูชั้น ป.1 ของเท็ดดีวิจารณ์มาว่า “น้องเท็ดดีเป็นเด็กที่ฉลาดและสำเร็จ ทำงานเรียบร้อย มารยาทดี เป็นเด็กที่น่ารักมากที่สุดทีเดียว”

ส่วนคุณครูที่สอนเท็ดดีตอน ป.2 เขียนว่า “เท็ดดีเป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก เพื่อน ๆ ชอบกันทุกคน แต่กำลังมีปัญหาเพราะแม่ของเท็ดดีกำลังป่วยหนัก และชีวิตที่บ้านต้องลำบากมากแน่ ๆ”

คุณครูที่สอนเท็ดดีตอน ป.3 เขียนว่า “เขาเสียใจมากที่เสียแม่ไป เขาพยายามเต็มที่แล้ว แต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยให้ความรักความสนใจเขาเท่าไร และชีวิตที่บ้านเขาต้องส่งผลกระทบต่อเขาแน่ ๆ ถ้าไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ”

คุณครูที่สอนเท็ดดีตอน ป.4 เขียนว่า “เท็ดดีไม่ยอมเข้าสังคมและไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีเพื่อน และหลบหนีจากห้องเรียน”

ตอนนี้ คุณครูทอมป์สัน รู้ถึงปัญหาแล้ว และอับอายในการกระทำของตนเองมาก ครูรู้สึกแย่งยิ่งกว่าเดิม เมื่อนักเรียนในห้องชื่อของซัวญวันคริสต์มาสสมาให้ นอในกระดาษสีสด ๆ พร้อมผูกโบอย่างดี ยกเว้นแต่ของเท็ดดี ของซัวญของเท็ดดีถูกห่ออย่างหยาบ ๆ ในกระดาษลูกฟูกหนา ๆ ที่ได้มาจากถุงใส่กับข้าว ครูทอมป์สันกัดฟันเปิดกล่องของเท็ดดีดูกลางกองของซัวญอื่น ๆ เด็กบางคนเริ่มหัวเราะเมื่อเห็นว่า เท็ดดีให้กำไลลูกปัดที่ไม่ครบเส้น และขวดน้ำหอมที่เหลือน้ำอยู่ก้นขวดแกะเฮอ แต่ครูก็หยุดเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ เมื่อครูเอ่ยขึ้นว่ากำไลเส้นนั้นสวยเพียงใด สวมมันไว้ที่ข้อมือ และฉีดน้ำหอมไปบนข้อมือด้วย เท็ดดี สตีลฮาร์ด เผื่อรออยู่จนเย็นให้นานพอที่จะพูดว่า “ครูทอมป์สันครับ ฉันนี้คือตัวหอมเหมือนที่แม่ผมเคยหอมเลยครับ”

หลังจากที่นักเรียนทุกคนกลับบ้าน ครูทอมป์สันก็ร้องไห้เป็นชั่วโมง หลังจากวันนั้นเอง คุณครูเลิกสอนหนังสือ เลิกสอนการเขียนและเลิกสอนเลขคณิต แต่คุณครูเริ่มสอนเด็ก ๆ แทน คุณครูทอมป์สันเอาใจใส่เท็ดดีเป็นพิเศษ เมื่อครูพยายามช่วยเขา จิตใจของเขาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ยิ่งครูให้กำลังใจเท็ดดีเท่าไร เขาก็ยิ่งตอบรับเร็วขึ้นเท่านั้น ภายในสิ้นปีนั้นเอง เท็ดดีได้กลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้อง และถึงวันนี้แม้ว่าคุณครูจะบอกว่าครูรักเด็กทุกคนเท่ากัน แต่ความจริง เท็ดดีก็ได้กลายเป็น “ศิษย์โปรด” ของครูไปแล้ว

หนึ่งปีต่อมา คุณครูพบจดหมายอยู่ใต้ประตู จดหมายนั้นมาจากเท็ดดี บอกครูว่าคุณครูยังเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยมี

หกปีต่อมา ครูก็ได้จดหมายจากเท็ดดีอีก บอกว่าเขาเรียนจบม.ปลายแล้ว ได้ที่สามในทั้งระดับ และคุณครูยังคงเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมาในชีวิต

สี่ปีหลังจากนั้น คุณครูก็ได้จดหมายอีก บอกว่าแม้ว่าชีวิตเขาจะลำบากบ้าง เขาก็ไม่ได้เลิกเรียนหนังสือ และจะจบปริญญาตรีในเร็ว ๆ นี้ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และยังย้ำกับครูทอมป์สันว่า คุณครูเป็นครูที่ดีที่สุด และเป็นครูคนโปรดในชีวิตของเขา

จากนั้นสี่ปีผ่านไปจดหมายอีกฉบับหนึ่งก็มา คราวนี้เขาอธิบายว่าหลังจากที่เขาได้รับปริญญาตรีแล้ว เขาตัดสินใจที่จะเรียนต่ออีกนิด จดหมายนั้นอธิบายว่า คุณครูยังเป็นครูคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยมี คราวนี้เขาลงชื่อในจดหมายของเขาว่าสั้นอีกหน่อย จดหมายนั้นลงชื่อว่า “นพ. ทีโอดอร์ เอฟ. สตีลด์ฮาร์ด”

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลินั้นก็ยังมีจดหมายมาอีก เท็ดดีบอกว่า เขาได้เจอสาวคนหนึ่งและก็จะแต่งงานกัน เขาบอกมาในจดหมายว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อสองสามปีก่อน และเขาสงสัยว่าคุณครูทอมป์สันจะตกลงมาหนึ่งวันที่นั่งสำหรับพ่อเจ้าบ่าวในงานแต่งงานหรือไม่ แนนอนที่สุด ครูทอมป์สันมา และทนายสิ่วว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณครูใส่ก๊อไลซ์มือเส้นนั้น เส้นที่มีลูกบิดหายไปหลายลูก และต้องจินตนาการที่เท็ดดีจำได้ว่าแม่เขาจัดตอนที่ฉลองเทศกาลคริสต์มาสครั้งสุดท้ายด้วยกัน

ครูกับศิษย์กอดกันกลมเลย และคุณหมอบอกก็กระซิบให้คุณครูทอมป์สันว่า “ขอบคุณมากนะครู คุณครูที่เชื่อในตัวผม ขอขอบคุณมากที่ทำให้ผมรู้สึกสำคัญ และแสดงให้เห็นว่าผมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้”

ครูทอมป์สันกระซิบตอบพร้อมน้ำตานองหน้าว่า “หมอบอกแล้ว เธอเข้าใจผิดแล้วละ เธอต่างหากที่สอนครูว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ ครูไม่รู้จัดการสอนที่แท้จริง จนกระทั่งครูได้พบได้รู้จักเธอนั้นแหละ”

คนเราควรเติมเต็มหัวใจของคนอื่นด้วยความรักเสียแต่วันนี้ โปรดจำว่า ไม่ว่าคุณจะไปไหน หรือทำอะไร คุณจะมีโอกาสที่จะสัมผัส และเปลี่ยนอนาคตของคนอื่นในทางที่ดีขึ้นด้วยเสมอ





วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2017 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

ฉลองวัดพระเมตตา ไทรงาม

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2017 มีมิสซาที่ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซาขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ประชุมกลุ่มเซอร์รา

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2017 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย ใน วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา 09.00 น. ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่ศีลมหาสนิท เพื่อนมัสการพระเยซูเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น หลังมิสซาสายจะมีการแห่ศีลมหาสนิท โดยเริ่มจากวัด เพื่อแห่ไปยังโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

ข่าวมรณะ

โยเซฟ สุทธิศิลป์ สุวตินทร์กูร (สมาชิกกลุ่ม 1) พระได้รับไปเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 รวมอายุได้ 90 ปี

ครอบครัวได้นำศพของท่านตั้งสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีมิสซาปลงศพ โดย คุณพ่อชิวิน สุวตินทร์กูร เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้เคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด

ขอคำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป



ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มิถุนายน 2017 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 4 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	สมโภชพระจิตเจ้า อุทิศแด่ บาร์โทโลเมโอ สุนัขยิว แซ่อึ้ง - มาริอา อี้น เชียงไช้ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ คุณพ่อรีโน เมตรีนี (ครบ 7 ปี)	ลูก - หลาน วัด ลูกศิษย์
จันทร์ที่ 5 19.00 น.	ระลึกถึง น.บอห์นฟาัส พระสังฆราชและมรณสักขี (วันสิ่งแวดล้อมโลก) (เฝ้าศีล คามิลเลียน รับผิดชอบ) สุขสำราญสำหรับ คุณเปี่ยม ชำนาญฤทธิ์ อุทิศแด่ มาริอา แม่่มฟ้า โรจนกาญจนานันต์ อุทิศแด่ เปโตร ดี - อังเยลา ประดับ - อักเนส รุ่งทิพย์ เลาเจียง	คุณวัชระ ชำนาญฤทธิ์ คุณมุกดา โรจนกาญจนานันต์ ลูก - หลาน
อังคารที่ 6 19.00 น.	น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณมนัญญา ประสูตรแสงจันทร์ อุทิศแด่ เด็กหญิงยุภาพร มีเจริญ อุทิศแด่ เบเนดิกโต วรรณเลิศ กุ้ทรัพย์	น.น. คุณยุทธเดช มีเจริญ คุณวรรณิ์ ชินชนเขต
พุธที่ 7 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณแม่พระและนักบุญทั้งหลาย สุขสำราญสำหรับสุขภาพคุณพ่อ อุทิศแด่ เบเนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสังฆธรรม และญาติพี่น้อง	คุณมัทธูส์คินี - คุณธัญนัยพรรณ คุณจิรศักดิ์ จิตรโรจน์ ลูก - หลาน
พฤหัสบดีที่ 8 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ ถิ่นกั๊ - มาริอา ยัม ตูลาเดซารักษ์ อุทิศแด่ เทเรซา ธีรดา แข็งกิจ - อักเนส โสภา เนื่องผาสุก อุทิศแด่ อักเนส เพชรา รุจิรัตน์	คุณกรรณิการ์ - คุณจุฑาทิพย์ คุณชูศรี ชมเอ คุณวาสนา พูนศิริ
ศุกร์ที่ 9 19.00 น.	น.เอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์ อุทิศแด่ คุณพ่อเฮนรี ดาเนียลลี อุทิศแด่ คุณแอนนา - คุณศรีทองใบ จิตไพโรจน์ อุทิศแด่ ฟรังซิส สมเกียรติ - มาริอา ชุ่น กชนวิวงษ์	สัตบุรุษนครตรีธรรมราช น.น. คุณเสถียร - คุณวิภาพร
เสาร์ที่ 10 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ คุณพ่อโยเซฟ กัลลาริกกา อุทิศแด่ คาทารินา ประภา แซ่อึ้ง อุทิศแด่ คุณศิริชัย ชินะดังกูร	คุณปราณี อนุอมวัฒนา คุณพงษ์ทิพย์ ทองดี น.น.